





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, hfocus, ch3, INN, newtv)</p> <p>-นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สร. กล่าวเตือนกรณีมีผู้ลักลอบจำหน่ายยาที่ได้จากโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ โฟสต์ขายในโซเชียลว่าติดคุกแน่นอนทั้งคนขายและคนซื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อการถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง รพ. สังกัด สร. กับหน่วยงานสาธารณสุขที่ไม่ได้สังกัด สร. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย PDPA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ประชาไท, กท.ธุรกิจ, hfocus, chieffocus, pptv, thecoverage)</p> <p>-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย ได้ขยายหน่วยบริการนวัตกรรมเพื่อรองรับ 30 บาทรักษาทุกที่ มีคลินิก เอกชน 7 วิชาชีพร่วม 1 ในนั้นคือ คลินิกกายภาพบำบัด บริการผู้ป่วย 4 กลุ่มอาการ 1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2) ผู้ป่วยสมองได้รับการบาดเจ็บ 3) ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ 4) ผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปที่กระดูกสะโพกหักจากภัยอันตรายที่ไม่รุนแรง โดยแพทย์ของ รพ. จะส่งตัวไปรับบริการกายภาพบำบัดที่คลินิก หรือผู้ป่วยสามารถติดต่อที่คลินิกกายภาพบำบัดที่เข้าร่วม 30 บาทรักษาทุกที่ได้โดยตรง โดยไม่ต้องรอการส่งตัวจาก รพ. ได้เช่นกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 1330</p>	
<p>ยกระดับหมอนวด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, hfocus, sondhitalk, newtv, news1live, topnews)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายส่งเสริมและยกระดับอาชีพและวิชาชีพการนวดไทยให้มีมาตรฐาน และสนับสนุนให้นำมาใช้เป็นทางเลือกในการรักษา ร่วมกับแผนปัจจุบัน โดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรม สปส. และสภาการแพทย์แผนไทย เร่งเดินหน้าเพิ่มความเชี่ยวชาญพิเศษให้กับหมอนวดไทย 7 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Office syndrome) โรคหัวใจหลอดเลือด โรคนิ้วล็อก ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาท (ปวดสลักเพชร) หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต และกลุ่มระบบสืบพันธุ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหมอนวดไทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะได้รับค่าตอบแทนหรือรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การนวดเป็นมรดกของชาติ ประมาณเดือน เม.ย. 2568 สร. ได้เป็นเจ้าภาพไทยพาวริลเลียนในงานเวิร์ลด์เอ็กซ์โป โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น อาจจะมีการพิจารณานำฝีมือทรงนี้ไปโชว์ด้วยเป็นการเปิดตลาด</p> <p>-ด้าน นายโฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษา รมว.สธ.กล่าวว่า ขณะนี้หมอนวดยังขาดแคลน จากความต้องการอยู่อีกราว 70,000 คน แยกเป็น หมอนวดอาชีพ 50,000 คน และหมอนวดวิชาชีพ 20,000 คน หากสามารถยกระดับให้ได้จำนวนตามต้องการจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจขั้นต่ำจากการนวดเกือบ 2 แสนล้านบาท/ปี แยกเป็นรายได้จากนวดอาชีพราว 46,500 ล้านบาท และนวดวิชาชีพ 143,616 ล้านบาท</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โรคอหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, Thai PBS, The Better, Ch3, Hfocus, จส.100, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวถึงสถานการณ์อหิวาตกโรคที่เมืองฉ่วยโก๊กโก่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ว่า อ.แม่ระมาด และอ.แม่สอด จ.ตาก ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับเมืองฉ่วยโก๊กโก่ มีโรงงานจำนวนมาก และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน อีกทั้ง ช่วงปีใหม่จะมีการจัดงานรื่นเริง ทานอาหารร่วมกัน จึงสั่งการให้ สสจ.ตาก จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ส่วนหน้า จ.ตาก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ โดยมี นพ.สุภโชค เวชภัณฑเภา สร.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 2 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสธ. เป็นที่ปรึกษา</p> <p>- นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯเขตสุขภาพที่ 2 กล่าวว่า สสจ.ตากได้รับรายงานจาก รพ.แม่ระมาด เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.67 ว่า รพ.ช่วยโกโก้ ประเทศเมียนมา ว่า มีผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงจำนวนมาก นอนรักษาตัวในรพ. 56 ราย และเสียชีวิต 2 ราย โดยตรวจพบเชื้ออหิวาตกโรค รพ.แม่ระมาดได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์บางส่วนให้รพ.ช่วยโกโก้ ทิมสอบสวนโรคจากอำเภอแม่ระมาดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากได้ลงพื้นที่สอบสวนและเตรียมมาตรการป้องกันการระบาด รวมถึง กำชับให้เฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงอย่างเข้มงวดในพื้นที่ชายแดน และผู้ป่วยที่ข้ามมารักษาในฝั่งไทย และให้เครือข่าย ผู้นำชุมชน อสม. โรงเรียนที่มีเด็กฝั่งเมียนมาข้ามมาเรียน ย้ำเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หากมีอาการอุจจาระร่วงให้รีบพบแพทย์ รวมทั้งให้ตรวจสอบสุขาภิบาลน้ำและอาหาร ใส่คลอรีนในแหล่งน้ำประปาตามมาตรฐาน ตรวจโรงงานน้ำแข็งและแหล่งผลิตน้ำดื่มท้องถิ่นเป็นระยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เพจ Dr.Dark</p> <p>- โปสต์ข่าวเว็บไซต์ hfocus ระบุ สธ.ตั้งศูนย์ EOC รับมือโรคอหิวาต์ หลังระบาดในเมียนมาติดเชื้อมากว่า 300 คน เสียชีวิต 2 ราย พร้อมแสดงความเห็นว่า แก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการตั้งศูนย์ ยกเว้นส่วนที่หมกปัญหา</p>	
<p>เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) เว็บไซต์ (The Bangkok insight)</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ว่า สหรัฐอเมริกา ประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 รายแรกในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา และเป็นผู้ป่วยสะสมรายที่ 61 สำหรับประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ฯ มาตรการเฝ้าระวังสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และสำรองวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค รวมถึงเตรียมห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกรายใหม่ นับตั้งแต่ปี 2549</p>	
<p>โนโรไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, tnews, newtv, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมเฝ้าระวังไวรัสโนโร (Norovirus) ไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก มักพบในฤดูหนาว โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ไวรัสนี้ก่อให้เกิดอุจจาระร่วง อาเจียน และปวดท้อง ติดต่อกันผ่านอาหาร น้ำดื่ม หรือการสัมผัสสิ่งปนเปื้อน เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือการล้างมือด้วยสบู่ ทานอาหารปรุงสุก และล้างผักผลไม้ให้สะอาด สำหรับเด็กป่วยควรหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย กรมฯ มีบริการตรวจวิเคราะห์ไวรัสเพื่อการสอบสวนโรค และประชาชนไม่ควรหลงเชื่อข่าวปลอม ควรติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้</p>	
<p>ของขวัญปีใหม่ 2568</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผย กรมฯ มีภารกิจในการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ยา ยาเสพติด วัสดุ เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสำอางวัตถุอันตราย ชีววัตถุ พืชวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ และได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วขึ้น โดยจัด 2 แพ็คเกจ เป็นของขวัญปีใหม่ 2568 คือ ลดระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และลดอัตราค่าบริการ มากกว่า 800 รายการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และเกิดการพัฒนากิจกรรมได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p>พัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ฉัตรพร นามวาท ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า สสส. ร่วมกับ มูลนิธิทันตสาธารณสุข จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้ประกันตน และกลุ่มผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบสุขภาพช่องปาก เช่น การให้ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย และจัดบริการทันตกรรมทางไกล โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในวัยทำงาน ลดภาระโรคและค่าใช้จ่าย พร้อมเพิ่มสิทธิ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประโยชน์การตรวจและดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการสูญเสียฟันในระยะยาว</p>	
<p>ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ประชาชาติ)</p> <p>- แพทย์แผนไทยภาวิณี เสียงสันต์ อาจารย์แพทย์แผนตะวันออก (ไทย-จีน) ม.รังสิต เผย ได้ร่วมกันพัฒนา Sunny Soap สบู่ น้ำมันธรรมชาติ ประกอบด้วยสมุนไพร อาทิ สารสกัดจากกัญชาออกแกนิกส์ ทองพันชั่ง พญาอ้อ คันทรง ชุมเห็ดเทศ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาโรคผิวหนัง โรคผิวหนังเรื้อรัง และโรคสะเก็ดเงิน ช่วยลดการอักเสบ ผื่นคัน บริเวณผิวหนัง จำหน่ายที่สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออก (ไทยจีน) ม.รังสิต</p>	
<p>ดื่มแอลกอฮอล์แก้หนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มুমข้าว, สยามนิวส์)</p> <p>- ตำรวจ สภ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตบนรถพื้นที่ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี ลงพื้นที่พร้อมแพทย์เวร รพ.สรรคบุรี โดยภายในรถพบผู้เสียชีวิต นอนทับขวดน้ำอัดลมใส่เหล้าที่ดื่มไปแล้วจนหมด จากการชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าผู้ตายน่าจะเกิดอาการช็อกจากอาการสุราเป็นพิษ และหัวใจล้มเหลว นำส่งสถาบันนิติเวช รพ.สวรรคภ์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป</p>	
<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยนิวส์, Kapok, Bright today, Sanook)</p> <p>- ชายชาวเวียดนาม วัย 33 เจ้าของร้านขายเนื้อหมาและแมว ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต คาดสาเหตุจากการติดเชื้อขณะชำแหละสุนัขและแมว ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เตือนผู้ที่ถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนทันที แม้ว่าบาดแผลจะไม่รุนแรงก็ตาม</p>	